



ย้อนหลัง มองอดีต

แม้ที่ผ่านมาการสถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะมีขนาดไม่รุนแรง แต่ก็คง
ไม่มีใครตอบได้ว่าอนาคตแผ่นดินไหวในไทยจะรุนแรงหรือไม่?

แผ่นดินไหวในไทย



จำกันได้หรือไม่?

เย็นย่ำ 11 เมษายน 55 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 13 เมษายน 55 “คนไทย” ต้อง “ซีเรียส” กับข่าวแผ่นดินไหวจากอินโดนีเซียเพราะมีแรงสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพฯ ...อีกทั้งยังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิแถบอันดามันของไทยถึง 6 จังหวัด

หลายคน “ทำใจ” กับภัยพิบัติแผ่นดินไหว แต่อีกหลายคนก็ “รับไม่ได้” หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่รับรู้ “แผ่นดินไหว” รุนแรงและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความสูญเสียแสนสาหัส แต่คนไทยได้จัดอันดับอันตรายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวไว้อันดับท้ายๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเฉกเช่นประเทศอื่นๆ

อย่างกรณีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเฮติ เมื่อปี 2553 ที่ความรุนแรง 7.0 ริกเตอร์ ห่างจากเมืองหลวงของประเทศเฮติ ไปราว 25 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 แสนคน และไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยกว่า 1 ล้านคน

เมื่อปี 2554 กับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ความรุนแรง 8.9 ริกเตอร์ นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว ประมาณ 372 กิโลเมตร นำมาซึ่งความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตมากมายมหาศาล

อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยสูญเสียเพราะภัยพิบัติแผ่นดินไหว แต่ประเทศไทยก็จัดอยู่ในประเทศเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน เพียงแต่ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนไม่รุนแรง

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 23 เมษายน 2555

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2581

Col.Inch: 90

Ad Value: 67,500

คอลัมน์: ย้อนหลังมองอดีต: แผ่นดินไหวในไทย

หน้า: 22(บน)

PRValue (x3): 202,500

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเคยบอกไว้ว่า...ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่แนวตะเข็บของเปลือกโลกที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีโอกาสจะขยับตัวได้อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อใด

โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงราย เพราะเป็นพื้นที่ใกล้รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

รองลงมาอยู่ในภาคเหนือและภาคใต้ อาทิ สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน ลำปาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ปลอดภัยมากที่สุดคือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ภัยพิบัติจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา (2529-2554) ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ แต่เป็นความรุนแรงในระดับไม่เกิน 5.0 ริกเตอร์ ทำให้รับรู้ได้เพียงบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งพบอยู่ 2 ครั้ง คือ วันที่ 21 ธ.ค. 2538 ความรุนแรง 5.2 ริกเตอร์ รู้สึกได้ที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบความเสียหายเล็กน้อยที่บริเวณใกล้ศูนย์กลาง และมีผู้เสียชีวิตที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 คน เนื่องจากมีอายุมากเกิดล้มทำให้ศีรษะกระแทกพื้น

วันที่ 13 ธ.ค. 2549 ความรุนแรง 5.1 ริกเตอร์ รู้สึกสั้นสะเทือนได้เกือบทั่วปริมณฑลถึงอาคารสูงใน จ.เชียงใหม่และเฉพาะปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ไทยเกิดแผ่นดินไหวแล้วเกือบ 20 ครั้ง แต่มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงไม่เกิน 3.0 ริกเตอร์ พบบ่อยสุดในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน พะเยา ตามลำดับ

ส่วนภาคกลางและภาคใต้ที่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พังงา ซึ่งพบการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555 ความรุนแรง 2.1 ริกเตอร์ ที่ ต.สระอ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

ความจริงแล้วภัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่ใช่ปัญหาไกลตัวที่คนไทยจะมองข้าม หากแต่ต่อจากนี้ไปคนไทยต้องเริ่มศึกษาวิธีการป้องกัน ปรับมุมมองความคิดเห็นมาสนใจการเตรียมการป้องกันภัยแผ่นดินไหว

แม้ที่ผ่านมา การสถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะมีขนาดไม่รุนแรง แต่ก็คงไม่มีใครตอบได้ว่าอนาคตแผ่นดินไหวในไทยจะรุนแรงหรือไม่?

ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าธรรมชาติถูกทำลายจนแปรปรวนเพราะมนุษย์จำนวนมาก!

ดังนั้น...กันไว้ดีกว่าแก้! ■